

Gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày kết nghĩa Thọ Xuân - Quế Sơn

02:36 08/11/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 6/11/2023, tại Trung tâm hội nghị huyện Quế Sơn, huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam và huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày kết nghĩa giữa hai huyện Thọ Xuân - Quế Sơn (20/11/1968 - 20/11/2023). Cũng trong dịp này, 2 huyện đã cùng nhau tổ chức nhiều sự kiện có ý nghĩa quan trọng.



Huyện ủy, HĐND, UBND, ủy ban MTTQ huyện Thọ Xuân tặng huyện Quế Sơn bức tranh đá về Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân - nơi thành lập chi bộ đầu tiên của Đảng bộ huyện Thọ Xuân và cũng là nơi thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá.

Trước khi vào buổi gặp mặt, đoàn đại biểu huyện Quế Sơn, huyện Thọ Xuân, huyện Hiệp Đức và huyện Nông Sơn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ huyện Quế Sơn. Trong 2 cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm cứu nước, trên mảnh đất huyện Quế Sơn có

gần 8.000 liệt sĩ là con em trong huyện, hơn 1.000 liệt sĩ là con em ngoài huyện và trên 5.300 liệt sĩ chưa rõ họ tên. Huyện Quế Sơn có 1.036 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu bà Mẹ Việt Nam anh hùng. Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ được xây dựng với gần 15 ngàn liệt sĩ được lưu danh trên bia đá của đền tưởng niệm.

Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá, huyện Quế Sơn, Hiệp Đức và huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam nguyện tiếp tục vun đắp tình cảm keo sơn, gắn bó, thuỷ chung giữa 2 huyện mà bao thế hệ đã dày công vun đắp. Tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu thưởng thức chương trình văn nghệ đặc biệt chào mừng với sự kết hợp của các diễn viên của hai huyện Quế Sơn và Thọ Xuân; xem phim tài liệu " Thọ Xuân- Quế Sơn" 55 năm một chặng đường.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Đinh Nguyên Vũ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quế Sơn đã điểm lại những nét chính trong quá trình kết nghĩa giữa hai huyện trong 55 năm qua. 8 năm sau ngày 2 tỉnh Thanh Hóa - Quảng Nam kết nghĩa, ngày 20/11/1968, huyện Thọ Xuân và huyện Quế Sơn đã tổ chức lễ kết nghĩa anh em, thực hiện lời thề thống nhất Bắc - Nam vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.



Lãnh đạo 2 huyện Quế Sơn và Thọ Xuân dâng hương tại đền liệt sĩ Quế Sơn.

Trong khói lửa chiến tranh, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, những người con Thọ Xuân - Thanh Hóa đã vượt Trường Sơn vào Quảng Nam chiến đấu, sát cánh cùng chiến sỹ, đồng bào Quế

Sơn anh em, nhiều người đã anh dũng hi sinh, mãi mãi nằm lại trên mảnh đất nặng nghĩa, nặng tình.

Dù trong chiến đấu hay trong công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng đất nước, tình cảm gắn bó Thọ Xuân - Quế Sơn vẫn là sức mạnh cổ vũ động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong từng thời kỳ. Kỷ niệm 55 năm kết nghĩa Thọ Xuân - Quế Sơn còn là dịp để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân hai huyện tiếp tục củng cố và phát huy mối quan hệ tốt đẹp trong giai đoạn mới, vun đắp mối quan hệ kết nghĩa Thọ Xuân - Quế Sơn trở thành hình mẫu của tình đồng chí anh em, Bắc - Nam một nhà.

Ông Đinh Nguyên Vũ, Bí thư Huyện ủy Quế Sơn khẳng định: Nghĩa tình Thọ Xuân - Quế Sơn đã trải qua 55 năm đắp xây bền vững. Tình nghĩa ấy được thử thách, luyện rèn qua những ngày "*chiến trường chia lửa, hầm tối chia cơm*", qua thiên tai địch họa, như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Tình nghĩa đó thực sự là tài sản vô giá luôn được các thế hệ của hai huyện giữ gìn, vun đắp.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Lê Đình Hải, Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Sơn đạt được thời gian qua mặc dù trong hoàn cảnh rất khó khăn.

Thông tin về một số kết quả nổi bật, toàn diện mà huyện Thọ Xuân đạt được sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Huyện ủy khẳng định tình cảm son sắt thủy chung trước sau như một giữa huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa và huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam những năm trước đây cũng như trong giai đoạn hiện nay. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để các huyện tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau trong thời gian tới.

Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân tin tưởng, với truyền thống quê hương anh hùng, với tình nghĩa keo sơn, gắn bó, động viên kịp thời của huyện Quế Sơn anh em, sự nỗ lực của hệ thống chính trị và nhân dân, huyện Thọ Xuân sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.



Lãnh đạo 2 huyện Thọ Xuân - Quế Sơn trao giải Nhất cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, chi bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Quế Sơn.

Tại buổi gặp mặt, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Thọ Xuân đã tặng huyện Quế Sơn bức tranh đá về Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, nơi thành lập chi bộ đầu tiên của Đảng bộ huyện Thọ Xuân và cũng là nơi thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá. Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho người có công 150 triệu đồng và trao kinh phí xây dựng quỹ khuyến học huyện Quế Sơn.

Huyện Thọ Xuân trao tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách huyện Quế Sơn. Cũng tại buổi gặp mặt, TP. Thanh Hoá đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng quỹ khuyến học huyện Quế Sơn.

Nhân dịp này, huyện Quế Sơn đã tổng kết và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt kết quả cao tham dự cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử, truyền thống và mối quan hệ kết nghĩa Thọ Xuân - Quế Sơn”.

Theo thông tin từ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quế Sơn cho biết, tính đến ngày 20/10/2023 - thời điểm kết thúc nhận bài, Ban tổ chức cuộc thi nhận được 500 bài đã qua sơ loại từ hơn 2.300 bài tham gia dự thi, tại 53 tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn Quế Sơn. Theo đánh giá của ban giám

khảo, đa số bài dự thi có chất lượng khá tốt, nội dung đảm bảo yêu cầu đề ra. Nhiều tác phẩm đã để lại ấn tượng sâu sắc, bởi có sự đầu tư công phu từ nội dung cho đến hình thức trình bày.

Qua chấm chọn, Ban giám khảo thống nhất đề nghị Ban tổ chức trao giải cho 17 cá nhân. Trong đó, 1 giải Nhất được trao cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - Chi bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Quế Sơn; 2 giải Nhì thuộc về các đồng chí Tô Thị Thu Thảo, Đảng ủy xã Quế Mỹ và Thân Vĩnh Tâm, Đảng ủy Quân sự huyện Quế Sơn. Ngoài ra, còn có 4 giải Ba, 10 giải Khuyến khích.

Ban Tổ chức cũng trao thưởng cho 3 tập thể đã phát động, tổ chức tốt cuộc thi tại cơ sở, gồm: Đảng ủy xã Quế Long, Đảng ủy xã Quế Mỹ, Đảng ủy Quân sự huyện Quế Sơn.

Lê Thanh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/gap-mat-ky-niem-55-nam-ngay-ket-nghia-tho-xuan-que-son>